



KINDERWORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN @ CIPUTRA

NEWSLETTER

JANUARY & FEBRUARY 2019

Kính gửi Quý phụ huynh,

Nhà trường xin chào mừng toàn thể các em học sinh quay trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ và xin gửi lời chúc mừng năm mới tới Quý Phụ huynh và gia đình một năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe và thịnh vượng. Tháng Giêng và tháng Hai, các em học sinh Trường Mầm non KinderWorld tại Ciputra đã được học và tìm hiểu về các hoạt động cũng như những món ăn truyền thống trong dịp Tết. Các con đã được học cách gói bánh Chưng truyền thống và tổ chức bữa tiệc đón Tết cùng các bạn và giáo viên lớp. Thật tuyệt vời khi được nhìn thấy các em mặc những bộ Áo truyền thống đến trường.

Nhà trường đã có một khởi đầu bận rộn cho Học kỳ 2. Nhà trường xin chân thành cảm ơn Quý phụ huynh đã dành thời gian tham dự Buổi họp phụ huynh với giáo viên lớp. Nếu Quý vị nào chưa sắp xếp được thời gian và muốn có một buổi trao đổi khác với giáo viên, vui lòng liên hệ trực tiếp với văn phòng hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp.

Học kỳ 2 đã bắt đầu và các con đều đang miệt mài với các hoạt động trên lớp, bài tập về nhà, các dự án cũng như tận hưởng thời gian vui vẻ ở trường. Thật tuyệt vời khi thấy các con hăng say học tập. Học kỳ này sẽ rất bận rộn với các chuyến dã ngoại và hoạt động làm quen với nước vào cuối năm.

Chúng tôi rất vui mừng chào đón cô Bella giáo viên mới gia nhập vào đội ngũ giáo viên giảng dạy của Trường. Cô Bella sẽ phụ trách Lớp Nhà trẻ/K1 Quốc tế. Dưới đây là đôi lời tự giới thiệu về bản thân của cô Bella:

“Tôi tên là Bella. Tôi đến từ New York, Mỹ. Tôi đã sống và làm việc tại Hà Nội từ tháng Chín năm 2015. Tôi là giáo viên Mầm non, và là giáo viên tiếng Anh. Một trong số những điểm mạnh của tôi là dạy phát âm và dạy các em lý thuyết thông qua các hoạt động thú vị. Tôi thích được tiếp xúc với các bé trong độ tuổi từ 2 đến 4 tuổi. Trong thời gian rảnh tôi thích vẽ và làm đồ thủ công. Tôi cũng thích đi du lịch. Đến nay, tôi đã được đặt chân đến gần 20 quốc gia và tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội đi du lịch đến nhiều nơi hơn nữa.”



Những ngày quan trọng sắp tới:

Ngày 12/04: Kết thúc Học phần 3

Ngày 15 /04 : Nghỉ bù Giỗ tổ Hùng vương

Ngày 16-19 /04: Nghỉ hết Học phần 3

Ngày 22 / 04: Ngày đầu tiên của Học phần 4

Ngày 30 /04: Giải phóng Miền Nam

Ngày 01 /05: Quốc tế Lao động

Trân trọng,
Kelly Monos
Điều phối viên phụ trách học thuật

BẢN TIN LỚP HỌC



Lớp nhà trẻ Hội nhập (Bunny)

Các bạn nhỏ Lớp Bunny rất thích thú khi được học về chủ đề "Các loại rau". Các con có thể nhận biết và gọi tên một số loại rau cơ bản như cà rốt, bắp cải, súp lơ, bí ngô, khoai tây, cà chua... Bên cạnh đó, các con cũng được học về màu sắc cũng như lợi ích của mỗi loại rau. Các con được khuyến khích ăn nhiều rau xanh, bởi rau xanh rất tốt cho sức khỏe và việc ăn nhiều rau xanh là vô cùng cần thiết đối. Rau cung cấp năng lượng và sẽ giúp các con có một cơ thể khỏe mạnh hơn.



Lớp Nhà trẻ Quốc tế (Butterfly)

Các bạn nhỏ Lớp Butterfly cũng đã có những giờ học tuyệt vời tìm hiểu về Tết và các hoạt động truyền thống của ngày Tết. Các con rất hào hứng khi được tự tay làm Bánh Chưng và được mặc những bộ áo dài truyền thống.

Các con cũng được học về những động vật sống ở đại dương và trên cạn. Các con rất hào hứng khi đọc cuốn sách về "Cá cầu vồng", cũng như cách để trở thành một người bạn tốt và biết chia sẻ. Đó là sự trải nghiệm tuyệt vời giúp các con trở thành những người bạn thân thiết.





Lớp mẫu giáo Hội Nhậ K1 (Lớp Penguin)

Còn các bạn nhỏ Lớp **Penguin** đã rất hào hứng khi được tự tay làm bánh Chưng và làm những chiếc lì xì may mắn mừng Tết Nguyên đán năm nay.

Đây là một trải nghiệm tuyệt vời khi các con có thể tự tay làm những chiếc bánh Chưng ngon tuyệt và thưởng thức chúng vào ngày hôm sau.

Các con đã cùng nhau tổ chức một bữa tiệc đón Tết ấm áp, mặc những bộ trang phục áo dài rực rỡ và cùng thưởng thức bánh kẹo và những món ăn đặc trưng của ngày Tết cổ truyền.

